



สารคดีสาม

ฉบับที่ 9 : ปีที่ 3 กันยายน 2538

ISSN 0858 - 6993



วันมหิดล

"วันมหิดล" ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน เป็นวันที่ระลึกถึงวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และเจ้าฟ้าทหารเรือ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขไทย โดยจัดให้มีในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี โดยจัดพิธีถวายบังคมและการวางพวงมาลา เพื่อบูชาคุณงามความดี ความกตัญญูแก่คุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการจำเริญรอยตามพระยุคลบาทที่ได้ทรงประกอบเป็นพระราชจริยาวัตรในขณะที่ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่

ภาพข่าว



วันที่ 8 กันยายน 2538 เวลา 07.00 นาฬิกา วุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ณ อาคารรัฐสภา 2



รัฐสภาไทยได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2538 ณ โรงแรมเคป ฟันวา จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมประจำปี



วันที่ 21 กันยายน 2538 เวลา 10.00 นาฬิกา
ฯพณฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา ได้ให้การรับรอง ดร. ชาราลา มานูรี เฟลอร์นันโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา 2



วันที่ 25 กันยายน 2538 เวลา 11.00 นาฬิกา
ฯพณฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา ได้ให้การรับรอง นายแมกซ์ วิลลิส ประธานวุฒิสภาแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐสภาไทย และรัฐสภานิวเซาท์เวลส์ ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา 2



การประชุมใหญ่ประจำปีของ องค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO)



ฯพณฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานหน่วย
ประจำชาติไทยฯ โดยตำแหน่ง ได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายบุญเกิด ประเสริฐสุวรรณ
ประธานรัฐสภาซึ่งดำรงตำแหน่งประธานหน่วยประจำชาติไทย ในองค์การรัฐสภา
อาเซียนโดยตำแหน่ง ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยประจำชาติไทยฯ ไปร่วม
ประชุมคณะกรรมการ ปฏิบัติงานและการประชุมใหญ่ขององค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 16 ณ
ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 - 23 กันยายน 2538 การประชุมใหญ่
ประจำปีขององค์การรัฐสภาอาเซียนในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษต่อ
หน่วยประจำชาติไทยในองค์การรัฐสภาอาเซียนหรือรัฐสภาไทย เนื่องจากเป็นวาระที่
ประธานรัฐสภาของประเทศไทย ต้องเข้ารับหน้าที่เป็นประธานองค์การรัฐสภาอาเซียน ฉะนั้น
ในการประชุมครั้งนี้ จึงได้มีพิธีมอบตำแหน่งประธานองค์การรัฐสภาอาเซียนระหว่างประธาน
รัฐสภาของประเทศสิงคโปร์กับประธานรัฐสภาของประเทศไทยโดย ฯพณฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานหน่วยประจำชาติไทยฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ
นายบุญเกิด ประเสริฐสุวรรณ ประธานหน่วยประจำชาติไทยฯ ไปรับตำแหน่งแทน
และในโอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล สมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ได้รับมอบตำแหน่งเลขาธิการองค์การรัฐสภาอาเซียน จาก นาย A. Lopez
ภาระสุกพันธ์ที่หน่วยประจำชาติไทยหรือรัฐสภาไทย จะต้องดำเนินการในฐานะที่เป็นประธาน
องค์การรัฐสภาอาเซียนนั้น คือ การบริหารงานขององค์การรัฐสภาอาเซียนในช่วง 1 ปี
นับตั้งแต่รับตำแหน่ง จนกระทั่งสิ้นสุดการประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การรัฐสภาอาเซียน

ครั้งที่ 17 ในเดือนกันยายน 2539 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน และการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 16 - 21 กันยายน 2539 ส่วนการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน และการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 16 ได้อภิปรายในปัญหาสถานการณ์ทางการเมือง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น เรื่องสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศได้อภิปรายในเรื่อง ปัญหาทะเลจีนใต้ ปัญหาบอสเนีย - เฮอร์เซโกวีนา การก่อตั้ง ASEAN - 10 ร่างสนธิสัญญา เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ) ASEAN ' S Program of Action on ZOPFAN, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, ASEAN Regional Forum, ส่วนเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ได้อภิปรายในสถานะเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป ของโลกและของภูมิภาค ในเรื่อง World Trade Organization (WTO) การดำเนินงานของ APEC, ASEAN Food Security Agreement ความร่วมมือเศรษฐกิจในระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน โดยเฉพาะเรื่อง AFTA ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนในเรื่องการท่องเที่ยว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนกับประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ความร่วมมือในการป้องกันแก๊งค์ ความร่วมมือในด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การปราบปรามยาเสพติด การปกป้องการใช้แรงงานเด็ก ความร่วมมือในทางการศึกษา วัฒนธรรม การพัฒนาประชากร การป้องกันการอพยพของ ผู้ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย การแลกเปลี่ยน การเชื่อมเชือนระหว่าง AIPO กับรัฐสภาของประเทศอื่น ๆ ในปี 2538 และ 2539

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ AIPO ได้จัดให้มีการประชุมเจรจากับผู้เจรจาจาก 9 ประเทศ คือ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี และสหพันธรัฐเวียดนาม

อนึ่ง ในการประชุมองค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 16 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ได้มีมติรับเวียตนามเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การรัฐสภาอาเซียน และมีมติให้เปลี่ยนสัญลักษณ์ (LOGO) ขององค์การรัฐสภาอาเซียนจากรูปห้าเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิดภายในรูปสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของรูปคลื่นที่ต่อเนื่องจากฐานขึ้นไป จำนวน 10 คลื่น เท่ากับจำนวนของสมาชิกที่คาดหมายไว้ในอนาคต ส่วนสีที่ใช้ในตราสัญลักษณ์ใหม่นี้มี 3 สี คือ สีเหลือง ฟ้า และแดง ซึ่งเป็นสีที่พบในธงชาติของประเทศสมาชิก

การมาเยือน



เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2538 เวลา 10.30 นาฬิกา ฯพณฯ นายอานา เมฆสวรรค์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้ให้การรับรอง นายแฮรี เจนกินส์ (HON. Harry Jenkins) รองประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและคณะฯ รวม 7 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายน 2538 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ในโอกาสนี้ ฯพณฯ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแสดงความยินดี ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรฯ และคณะฯ ต่อจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง รวมถึงระบบรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติ โดย ฯพณฯ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งจะเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในระดับผู้นำขององค์กรนิติบัญญัติและระดับเจ้าหน้าที่ของประเทศทั้งสอง ในโอกาสนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรฯ ได้แสดงความสนใจในระบบรัฐสภา ตลอดจนกระบวนการนิติบัญญัติของไทย ซึ่ง ฯพณฯ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งได้เล่าถึงระบบรัฐสภาของไทย ในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับเดิมและฉบับที่แก้ไขใหม่ และอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ตลอดจนขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ และร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรฯ ได้แสดงความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้ได้มีการสาส์นเชิญให้ ฯพณฯ ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภานำคณะไปเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการภายหลังเสร็จสิ้นการรับรอง คณะผู้มาเยือนได้เข้าชมพระที่นั่งอนันตสมาคมและชมห้องประชุมรัฐสภาด้วย



อนึ่ง ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของรองประธานสภาผู้แทนราษฎร แห่งเครือรัฐออสเตรเลียและคณะฯ ในครั้งนี้ ฯพณฯ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้มาเยือนในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2538 ณ ห้องเพลินจิต โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ

กรรมวิธีการ⁶

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

คณะกรรมการการเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา จำนวน 8 ท่าน โดยมี นายจิราวุธ วสุรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายน 2538 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและเอกชน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐสิงคโปร์



๗ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภาสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของนครฮานอย โครงสร้างองค์การบริหารงานและผลการดำเนินงานของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานและการดำเนินงานของสภาหอการค้า

๘ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ การดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการผลิตแห่งชาติเยี่ยมชมกิจการและศึกษารูปแบบ แผนผังการดำเนินงานของสภาการผลิตแห่งชาติ และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของสมาคมผู้ประกอบการผลิต ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนของบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ

กรรมาธิการ⁷

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

คณะกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา โดย พลอากาศเอก สุวิช จันทประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยกรรมาธิการ รวม 11 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง ระหว่างวันที่ 17 - 23 กันยายน 2538 ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการระดมและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลสำคัญ ๆ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปฯ ดังนี้

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการระดมฯ นาย QIAO ZHI ประธานสภาประชาชนแห่งชาติและ 4พณฯ นาย CAO ZHI เตชธิการสภาประชาชนแห่งชาติ ณ มหาศาลาประชาชน พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นาย ZHU LIANG ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศประจำสภาประชาชนแห่งชาติและสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปฯ จาก 4พณฯ นายสวमित คงศิริ เอกอัครราชทูตไทยประจำ ณ กรุงปักกิ่ง และได้มีโอกาสเข้าพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 4พณฯ นาย LIN RVO ประธานสภาประชาชนแห่งมณฑลกว่างตุง ตลอดจนรับฟังการบรรยายสรุปฯ จากนายทวิ ชีระวงศ์เสรี กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวมณฑลกว่างตุง

ณ ฮ่องกง คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปฯจากนางสวีจิ้น นวทีสารทกิจ รองกงสุลใหญ่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกง

ผลที่ได้รับจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ของคณะกรรมาธิการฯ นั้นว่า ประสพผลสำเร็จและมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปัญหาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาศึกษาตามญัตติที่ได้รับมอบหมาย

ใน ... วุฒิสภา

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง)
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2538

ฯพณฯ นายอานา เมฆสวรรค์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธาน ในที่ประชุม หลังจากกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ป. ตามที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

จากนั้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ป. โดยการพิจารณาลำดับตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอและลงมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติจากรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับหลักการ และอนุมัติให้พิจารณาโดยกรมการเคมสภาตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เรียงตามลำดับมาตรวจจบร่าง และลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาญัตติเรื่อง ขกเสนอญัตติให้วุฒิสภาพิจารณาการที่รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 4 ในประเทศไทย ซึ่งนายพิชัย วาหนาส่ง เป็นผู้เสนอ แล้วลงมติสนับสนุนและขอมุขมนตรีของกระหวางประเทศ (APPF) ที่ได้ไว้วางใจให้จัดการประชุมในประเทศไทย

ก่อนเลิกประชุม ที่ประชุมได้อนุมัติให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ ขยายเวลาการปฏิบัติภารกิจออกไปคณะละ 180 วัน ตามที่ร้องขอด้วย

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง)
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2538

ฯพณฯ นายชยามเชตเสววรรค์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมแล้วที่ประชุมได้รับทราบเรื่อง พลตรี กมล สาคุณ สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่นิจกรรม

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และได้พิจารณาและลงมติในร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ตามลำดับ ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี พ.ศ. หลังจากในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบด้วยกับหลักการ และส่งให้คณะกรรมการบริหารและการยุติธรรมพิจารณา กำหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ

2. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งศาล รวม 3 ฉบับ คือ

2.1 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.

2.2 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.

2.3 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอนาหว้า จังหวัดสงขลา พ.ศ.

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับดังกล่าวที่ละฉบับโดยมีมติเห็นชอบด้วย กับหลักการและอนุมัติให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ แล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามฉบับ

ก่อนเลิกประชุม ที่ประชุมได้อนุมัติให้คณะกรรมการกฤษฎีกา และการธนาคาร และสถาบันการเงิน ขยายเวลาการปฏิบัติการกิจการที่วุฒิสภามอบหมายไว้ ออกไปอีก 180 วัน ตามที่ร้องขอและทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการดังกล่าวดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมได้ด้วย

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง)
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2538

ฯพณฯ นายอามา เมฆสวรรค์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร ลงมติให้ความเห็นชอบ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ในคราวประชุม ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 13 กันยายน 2538

จากนั้น ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมลับเพื่อพิจารณาเรื่องการให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอและลงมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาหามาตรการเพื่อนำมาปรับปรุงให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยบริสุทธิ์ และยุติธรรม ซึ่งพลอากาศเอก ประพันธ์ รู่ปะเดมีย์ เป็นผู้เสนอ และลงมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อดำเนินการตามญัตติที่เสนอ จำนวน 30 คน โดยมีกำหนดระยะเวลา 150 วัน และตั้งอนุมติให้ดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมด้วย

ก่อนเลิกประชุม ที่ประชุม ได้อนุมัติให้คณะกรรมการการแรงงาน และสวัสดิการ สังกมขยชยเวลาการปฏิบัติภารกิจ ออกไปอีก 150 วัน นับแต่วันที่ 24 กันยายน 2538 และอนุมัติให้คณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม ขยชยเวลาการปฏิบัติภารกิจออกไปอีก 180 วัน นับแต่วันที่ 22 กันยายน 2538 ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการทั้งสองคณะร้องขอ.

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง)
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2538

ฯพณฯ นายอานา เมฆสวรรค์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการประกาศ ใช้ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. 2538

ต่อจากนั้นที่ประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ รวม 3 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการการบริหารและการยุติธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 2 เรียงตามลำดับมาตรา และลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมการชี้สองสถาน) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ที่ประชุมได้ พิจารณาและลงมติในวาระที่ 1 เห็นชอบด้วยกับหลักการ และส่งให้คณะกรรมการการบริหารและการยุติธรรมพิจารณา กำหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ

3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ 1 เห็นชอบด้วยกับหลักการ และส่งให้คณะกรรมการการบริหารและการยุติธรรมพิจารณา กำหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ

สรุปผลการประชุมของวุฒิสภา
ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง)
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2538

ฯพณฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในที่ประชุม

เมื่อประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2539 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ แล้ว

ต่อมา ที่ประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมการการบริหาร
และการยุติธรรม พิจารณาเสร็จแล้ว รวม 2 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขการชี้สองสถาน)

2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา)

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสอง ที่ละฉบับ เป็นการพิจารณาในวาระ
ที่สองเรียงตามลำดับมาตราและลงมติในวาระที่สาม ให้แก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับ

จากนั้น ที่ประชุม ได้พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วอีก
2 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

2. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งสอง ที่ละฉบับ โดยได้พิจารณา
และลงมติในวาระที่หนึ่ง เห็นชอบด้วยกับหลักการและอนุมัติให้พิจารณา โดยกรรมาธิการ
เต็มสภา ตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ และลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งสองฉบับ

ก่อนเลิกประชุม ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 ตามข้อบังคับ
การประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. 2538 ข้อ 107 มีจำนวน 27 คน

พัฒนาบุคลากรในสำนักงาน ฯ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ



นายจันทน์ สวมประจำ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "การพัฒนางานด้านตัวเลข" สำหรับเจ้าหน้าที่ตัวเลข ระดับ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2538



นายจ่านนท์ สวมประจำ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "ทิศทางการบริหารงานสมัยใหม่สำหรับนักบริหาร" สำหรับข้าราชการ ระดับหัวหน้า (ระดับ 5 - 7) ระหว่างวันที่ 18 - 24 กันยายน 2538 โดยจัดการอบรมเป็นภาควิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ศัพท์รัฐสภา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายถึง การที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปแสดงตนเพื่อใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นตัวแทนของคนเข้ามาทำงานในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองการบริหารประเทศแทนตน

นับแต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลง การปกครองมาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ได้มีการเลือกตั้งทั่วไป 18 ครั้ง การเลือกตั้งแต่ละครั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนราษฎร เป็นเกณฑ์ ซึ่งการเลือกตั้งในข้อคิดที่ผ่านมามีกำหนดจำนวนราษฎร 150,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน มีเพียงการเลือกตั้งทั่วไป 5 ครั้งเท่านั้นที่กำหนดจำนวนราษฎร 200,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน ก็คือครั้งที่ 1 - 5 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 - 2491 ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 18 ได้กำหนดเรื่อง จำนวนราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคำนวณจากราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในที่สุดท้ายก่อนที่มีการเลือกตั้งโดยถือจำนวนราษฎร 150,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึง 150,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรเกิน 150,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนต่อจำนวนราษฎรทุก 150,000 คน เศษของ 150,000 ถ้าถึง 75,000 หรือกว่านั้นให้นับเป็น 150,000

บุคคล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้งและคุณสมบัติอื่นรวมทั้งให้มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญ

บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง คุณสมบัติอื่นรวมทั้งให้มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวน สมาชิกทั้งหมดที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น รวมทั้งส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง ให้ครบตามจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีในการเลือกตั้งและส่งได้เฉพาะเดียวใน เขตเลือกตั้งหนึ่งเขต

สำหรับวิธีการเลือกตั้งนั้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้ใช้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

สารคดี

๘๓ ปีรัฐสภาไทย (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

รัฐสภาชุดที่ 16 รัฐสภา

รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร

* วุฒิสภา มีสมาชิก จำนวน 100 คน เป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518

* สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก จำนวน 279 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 โดยถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิน 3 คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน ในอัตราประชากร หนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2519 - 16 ตุลาคม 2519 รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุดโดยการยึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ภายใต้การนำของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519

รัฐสภาชุดที่ 17 สภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ทำหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 กำหนดให้มีสภาเดียว คือ สภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีสมาชิก จำนวน 24 คน มาจากการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2519

สภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2519 - 20 พฤศจิกายน 2519 จึงมีการแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

รัฐสภาชุดที่ 18 สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 กำหนดให้มีสภาเดียวคือ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน มีสมาชิก จำนวน 340 คน มาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2519

สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2519 - 20 ตุลาคม 2520 สิ้นสุดโดยการยึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะปฏิวัติ ภายใต้การนำของ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520

รัฐสภาชุดที่ 19 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 กำหนดให้มีสภาเดียวคือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีสมาชิกจำนวน 360 คน มาจากการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520

สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้มีปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 - 21 เมษายน 2522 สิ้นสุดโดยการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

รัฐสภาชุดที่ 20 รัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 กำหนดให้รัฐสภามีสองสภา คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร

* วุฒิสภา มีสมาชิกจำนวน 225 คน มาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 เมื่อครบ 2 ปี ในวันที่ 22 เมษายน 2524 สมาชิกจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดคือ จำนวน 75 คน พ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลากและมีการแต่งตั้งเข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 75 คน

* สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกจำนวน 301 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 โดยถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน 3 คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน โดยถือจำนวนประชากรหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2522 - 19 มีนาคม 2526 สิ้นสุดโดยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2526 อันมีสาเหตุมาจากรัฐสภาไม่ให้ความร่วมมือในกรการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ขยายเวลาการใช้บทเฉพาะกาลออกไปอีก 4 ปี

รัฐสภาชุดที่ 21 รัฐสภา

รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร

* วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมจำนวน 225 คน ซึ่งในวันที่ 21 เมษายน 2526 วุฒิสภามีอายุครบ 4 ปี สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 ที่เหลืออยู่จากการจับสลากยกมือครบ 2 ปี ต้องจับสลากออกครั้งหนึ่งคือ จำนวน 75 คน และในวันที่ 22 เมษายน 2526 ได้แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 93 คน โดยแทนตำแหน่งที่ว่าง 75 คน และตั้งเพิ่มอีก 18 คน เพื่อให้มีจำนวนสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่กรวมสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมีจำนวน 243 คน

วันที่ 22 เมษายน 2528 สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 ที่เหลือจำนวน 75 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระ 6 ปี ในวันที่ 15 เมษายน 2528 จึงได้มีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 75 คน โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2528 เป็นต้นไป

* สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกจำนวน 324 คน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2526 โดยถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แต่จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน 3 คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน โดยถือจำนวนประชากรหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ล่มสลายลงโดยการยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ พฤษภาคม 2529 โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529

รัฐสภานานาชาติ



สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกาเป็น เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ประกอบด้วย
ด้วยเกาะใหญ่ 1 เกาะ และ เกาะเล็ก ๆ อีกจำนวนหนึ่ง อยู่ตอนใต้ของกินเดียประมาณ 80
ก.ม. โดยมี Gulf of Mannar และช่องแคบ Palk คั่นกลาง ทิศเหนือและทิศตะวันออกจด
ก่าวเบงกอล ทิศใต้จดมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตกจดทะเลอาระเบียน เมืองหลวงชื่อ โคลัมโบ
มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศปัจจุบันคือ นางจันทริกา กุมาราตุงคะ รัฐสภา (Par-
liament) เป็นระบบสภาเดี่ยว มีสมาชิกจำนวน 225 คน โดยได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี ผู้มีสิทธิออกเสียง และผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือก
ตั้งต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ประธานรัฐสภา คือ
Mr. K. B. Ratnayake



รัฐสภา

สภาารณรัฐตั้งคณะนิคมประชาชาติโดยคดีดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ หรือความเห็น เพื่อการจัดทำที่สมบูรณั รวมทั้งคำถามหรือข้อสงสัยในสาระ "สารวุฒิส

โปรดติดต่อ : กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ถนนอุทองไน กท 10300 โทรศัพท์ 244-1557 - 60

พิมพ์ที่กองการพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. 244-1741